

Thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (Cuộc vận động 50), 5 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 (QK9) đã thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình hay để Cuộc vận động 50 ngày càng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình các cơ quan, đơn vị.



Đại tá Trịnh Hoài Văn,
Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Cần Thơ
kiểm tra vũ khí trang bị tại Ban CHQS quận Ninh Kiều.
Ảnh: Nguyễn Thắng

Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt

PHẠM TRUNG

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ninh Kiều luôn thực hiện quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Trong đó, máy tính và hệ thống sổ sách được đầu tư mới; đảm bảo kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị cũng thực hiện cấp phát, thu hồi, trả về trên VKTBKT, đạn dược đúng theo quy định của trên. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ về an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT; làm tốt công tác thu hồi, xử lý đạn

cấp 5 nguy hiểm; củng cố cơ sở kỹ thuật của đơn vị... Thiếu tá Lê Vũ Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, cho biết: "Năm 2018, đơn vị xây dựng nhà kho đạt chuẩn 5 nội dung, được thủ trưởng Bộ CHQS thành phố đánh giá cao. Ngoài ra, Ban CHQS quận thực hiện tốt tiết kiệm

trong quản lý, sử dụng kinh phí, xăng, dầu, điện...".

5 năm qua, các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật Bộ CHQS thành phố đã chủ động xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ sách thống kê, hướng dẫn triển khai đến các đơn vị cơ sở, phục vụ tốt công tác quản lý VKTBKT.



Công tác củng cố, bổ sung, sắp xếp nhà kho được thực hiện tốt. Hiện nay, hệ thống kho vũ khí, đạn từ thành phố đến các quận, huyện cơ bản sắp xếp theo tiêu chuẩn kho 5 nội dung. Các kho vật chất ngành tham mưu, chính trị, hậu cần được quy hoạch xây dựng và đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu bảo quản, cất giữ vật chất trực sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình trạng kỹ thuật xe máy, nhất là các xe chiến đấu và hoạt động thường xuyên.

LLVT TP Cần Thơ đảm bảo an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT, an toàn

trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin và an toàn giao thông (ATGT). Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Quốc phòng, QK9 về quy trình công nghệ, quy tắc an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT, các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Trong huấn luyện, các đơn vị đã quán triệt nghiêm công tác đảm bảo an toàn về người và VKTBKT, nhất là trong huấn luyện cho đối tượng chiến sĩ mới, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Bên cạnh đó, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT trong LLVT. Kiểm soát Quân sự thường xuyên hoạt động đúng theo kế hoạch, tiến hành tuần tra, kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh những dấu hiệu vi phạm về trật tự ATGT đối với cán bộ, chiến sĩ...

Theo Ban Chỉ đạo 50 QK9, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh QK9 xác định Cuộc vận động 50 là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng và đồng bộ VKTBKT hiện có. Đến nay, các đơn vị đã chủ động huy động nguồn lực của địa phương với số tiền 127 tỉ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT; thực hiện tốt công tác kiểm

tra, công nhận nhà kho đạt tiêu chuẩn 5 nội dung. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất các loại VKTBKT, đạt từ 105,4%-106% chỉ tiêu kế hoạch. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Cục Kỹ thuật QK9 còn chỉ đạo tổ chức các đội sửa chữa cơ động đi bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, đạn hỏa lực cho các đơn vị trong QK9 đạt kết quả tốt và bảo đảm an toàn, phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập ở các đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 5 năm qua, LLVT Quân khu đã thực hiện 14 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 16 đề tài, sáng kiến cấp Tổng cục, ngành 641 sáng kiến, cải tiến các cấp, góp phần tiết kiệm cho các cơ quan, đơn vị hơn 3 tỉ đồng. Đặc biệt, Cục Kỹ thuật QK9 còn hoàn thành 9 nhiệm vụ khoa học và nhân rộng nhiệm vụ lắp đặt vũ khí lên xe thiết giáp, xuống bộ binh... Bên cạnh đó, các đơn vị cũng làm tốt công tác kiểm tra, tận dụng các loại vật tư, phụ tùng còn tốt để làm nguồn dự phòng phục vụ công tác phục hồi, sửa chữa các loại VKTBKT, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỉ đồng cũng như góp phần giải quyết khó khăn trong điều kiện vật tư khan hiếm.